

SFLEX - ภาษาหุ้น เรียก งานเข้า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ ก็อาจจะไม่ใช่ภาษาหุ้นวงการเดียวหรอกนะครับ น่าจะแทบทุกวงการแหละ ถ้าได้ยินคำว่า "งานเข้า" นั้น คงจะคิดในเรื่องที่ไม่ได้เลย ต้องเป็นกังวล หรือ เตือนร้อนแน่ๆ แต่ทำไมหุ้น SFLEX ถึงจั่วหัวมาว่า งานเข้า ละ ทั้งๆ ที่ดูแล้ว แนวโน้มน่าจะออกแหวดมากกว่านะเนี่ย... วันหนึ่งที่จั่วหัวมานั้น หมายถึง ตลาด หรือ SET Index เสียมากกว่านะ ที่ต้องใช้คำว่า งานเข้า ก็เพราะเล่นลงต่ำกว่า 1540 นี่สิ ซึ่งเท่าที่เรารู้ตามๆ กันมา และพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องใน LIVE แล้วนั้น มันก็จะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแล้วอีกอย่าง จากการผ่านระดับ 1540 มาได้ในรอบที่แล้วนั้น แม้ว่าเหมือนจะผ่านแนวต้านของขาลงมาได้ แต่เหนือเมฆก็ได้กล่าวไว้แล้วว่า ยังไม่มีการยืนยันนะว่า แนวโน้มขาลงนั้น จะจบลงไปได้อย่างแท้จริง ต้องรอการยืนยันเสียก่อนว่าจะจบจริง ด้วยการต้องผ่านพื้นที่ 1570-1575 ไปให้ได้ หรือ ถ้ามีการสูงกว่า 1577 ได้ด้วยแล้วนั้น จะยิ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มว่า อาจจบขาลงไปเรียบร้อยแล้ว หรือ ระดับ 1490+/- ที่เคยมามาก่อนหน้านั้นนั้น จะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วนั่นเอง... แต่หากยังทำไม่ได้ อย่างที่กล่าวมา แล้วมีการลงต่ำกว่า 1540 อีกด้วยนั้น แปลว่า แนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้ ก็ยังคงดำเนินต่อไป... ทีนี้ เราก็คงคาดกันต่อไปว่า การลงจะลงแค่ไหน จะลงไปต่ำๆ หรือ จะลงไป New Low อีกซักรอบใหม่ แล้วค่อยเอาขึ้นจริงๆ หรือ จะลงมา เพื่อหลอกเอาของหรือ ลงมาเพื่อสะสมของหาของเพิ่ม เพื่อเดินทางยาวๆ ในระยะต่อไป... แต่อย่าลืมนะ การลงใดๆ ถ้าจะมีลงหนักๆ หรือลงลึกๆ ใดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 1450 เท่านั้นนะครับ มันเสี่ยงไป

ดูตามเกม...

จะว่าไป ก็เป็นเกมที่สวนทางกับตลาดวันวานได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น งานเข้าก็เลยต้องมองว่า เป็นเรื่องดี หรือ งานดีเสียมากกว่า... แต่ถ้าจะพลิก ก็น่าจะหนักกันหนัก เจ็บตัวไม่แยะเท่าไร

แนวรับ : ... 4.08-4.00 สู้ได้ถึง 3.90 และห้ามหลุด 4.80

เป้าหมาย : ... 4.20 แต่แนวต้านย่อย ด้านหลักอยู่ 4.8-5.0

Price Chart...(SFLEX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SFLEX... แม้ว่า โครงสร้างหลักๆ จะยังคงเป็นแนวโน้มขาลง ที่มีแนวต้าน ณ ตอนนี้อยู่ระดับ 5+/- หรือ ประมาณพื้นที่ 4.80-5.00 แต่ด้วยภาพในระดับต่ำๆ ที่เราจะเห็นว่า มีรูปแบบราคา หรือ Pattern ที่เป็นรูปแบบกลับตัว จากการผ่านระดับ 3.80 ขึ้นมา ทำให้โอกาสของการจะขึ้นทดสอบระดับ 5+/- ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของ Price Pattern โดยจะไปสอดคล้องกับระดับแนวต้านของกรอบขาลงเข้าพอดี... แบบนี้ ก็เรียกว่า แม้ว่าขาลงจะยังไม่จบจริง แต่ก็เก็งกำไรตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอีกที หากขึ้นไปถึงระดับแนวต้านที่ว่า แปลว่าระดับพื้นที่ 4.8-5.0 อาจจะต้องดูจังหวะอีกที